

Số: 140/BC-BPC

Sa Thầy, ngày 11 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khoá XI.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện chủ trì phối hợp với các Ban HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 967/BC-UBND ngày 02/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khoá XI (sau đây viết tắt là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 29). Ban pháp chế HĐND huyện Báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tại kỳ họp thứ 6, khoá XI, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 29 về chất vấn và trả lời chất vấn. Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với 08 nội dung đại biểu chất vấn. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan đến các nội dung chất vấn triển khai nghiêm túc 08 nhiệm vụ trọng tâm và một số nội dung khác.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Về công tác thu ngân sách Nhà nước: Thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện đến 30 tháng 11 năm 2023 là 136.019,18 triệu đồng, đạt 120,8% dự toán tỉnh giao và đạt 95,5 % dự toán huyện giao; Trong đó, Chi cục thuế huyện thu đạt 132,5% so dự toán tỉnh giao và đạt 98% dự toán huyện giao; Văn phòng Cục thuế thu đạt 81,3% dự toán (Số thu loại trừ thu tiền sử dụng đất đạt 98.900,57 triệu đồng, đạt 106,8 % dự toán tỉnh giao và đạt 100,8 % huyện giao). Ước thực hiện cả năm là 177.582 triệu đồng, đạt 157,7% dự toán tỉnh giao và đạt 124,1% dự toán huyện giao, bằng 118% so cùng kỳ, trong đó: Số thu Chi cục Thuế huyện đạt 171,8% so dự toán tỉnh giao và đạt 127,1 % dự toán huyện giao; Văn phòng cục thuế thu đạt 110% dự toán (Số thu ước thực hiện năm 2023 sau khi loại trừ số thu tiền sử dụng đất ước đạt

132.582 triệu đồng, đạt 143,1% dự toán tỉnh giao và 135,1% huyện giao, bằng 99,1% so cùng kỳ).

Ban pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện. Trong năm UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu, đối với thu ngân sách nhà nước UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện giao, công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách, chi ngân sách cơ bản bám sát vào dự toán, đáp ứng yêu cầu những nhiệm vụ chi quan trọng, cấp thiết, kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự toán, kế hoạch vốn, phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Năm 2023, thị trường bất động sản có phần trầm lắng, nguồn thu tiền từ sử dụng đất thấp nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân huyện cơ bản đã đáp ứng tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và đã tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp xã Mô Rai với số tiền trúng đấu giá là **14.105.247.400** đồng; 39 lô đất thuộc dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận với tổng số tiền trúng đấu giá là **33.159.611.700** đồng. Hiện tại, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt giá khởi điểm lần 2 của 2 Dự án với tổng giá khởi điểm là: **65.155** triệu đồng; cơ quan chuyên môn đang tiếp tục thông báo tổ chức bán đấu giá các Dự án.

2. Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 99 hồ sơ với diện tích 268.713,2m², trong đó: Đất trồng cây lâu năm 202.814,7m²; đất trồng cây hàng năm 49.924,1m²; đất ở tại đô thị 3.237,0m², đất ở tại nông thôn 8.892,3m², đất nuôi trồng thủy sản 1.025,3m² và đất chuyên trồng lúa nước 2.819,8m².

- Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện nhất là giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, tổ chức niêm yết quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để giảm thời gian và chi phí đi lại. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và thủ tục đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường: Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với phòng tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện như: Nhà máy mù, Công ty TNHH Tinh bột



sản Kon Tum tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra⁴⁴, xác minh, phát hiện kịp thời, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, địa phương có liên quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

4. Công tác trồng rừng: Kế hoạch trồng mới rừng năm 2023 được giao chi tiết cho từng đơn vị, địa phương và triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến nay (tính đến 31 tháng 10 năm 2023), toàn huyện đã trồng mới được 590,86 ha rừng, đạt 104,95% kế hoạch. Ngoài ra, triển khai trồng được 50.493 cây phân tán, đạt 112,21% kế hoạch; dự kiến năm 2024 trên địa bàn huyện triển khai trồng 600ha rừng và 233.000 cây phân tán.

Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện tốt từ khâu tuyên truyền, chuẩn bị, kiểm tra, rà soát diện tích trồng rừng từ năm 2023 -2024, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ dân trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng, đảm bảo tỷ lệ sống của cây trồng trên diện tích trồng rừng theo quy định; phát triển trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ, trồng dược liệu dưới tán rừng...; Thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gắn với quy hoạch phát triển lâm nghiệp của địa phương; tăng cường công tác quản lý đất đai và rà soát lại quỹ đất hiện có, nhất là diện tích đất trồng sắn, lúa, rẫy ở vùng đất dốc, xói mòn, khó thâm canh để xây dựng kế hoạch sử dụng đất hiệu quả: Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai thực hiện lập quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

5. Công tác quản lý vận hành các công trình thủy lợi: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum) 26 công trình về huyện quản lý. Trong đó, công trình thủy lợi Đập KLeng được phân cấp Ủy ban nhân dân huyện đã bàn giao cho Thị trấn Sa Thầy (theo Công văn số 612/UBND-TH ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi) quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn để tổ chức quản lý, vận hành đảm bảo theo quy định. Công trình thủy lợi Đập KLeng được đầu tư xây dựng năm 2010 và được bàn giao đưa vào sử dụng năm 2010 với dung tích thiết kế tưới cho 02 ha lúa; diện tích tưới thực tế 06 ha lúa; Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đã phối hợp các cơ quan,

⁴⁴ Sự cố môi trường tại Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum; tiếp nhận 01 đơn phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH MTV Vạn Thành và 01 bài báo phản ánh về việc đổ thải của Nhà máy chế biến tinh bột sắn ViNa. Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành kiểm tra phản ánh của người dân, báo chí về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH MTV Vạn Thành, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Vi Na để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



đơn vị có liên quan và địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế hiện trạng các công trình. Qua kiểm tra, đánh giá, công trình này được đầu tư xây dựng từ lâu, hiện nay lòng đập bị bồi lấp đất cát do nguồn nước từ thượng nguồn đổ về, nhất là vào mùa mưa lũ, dẫn đến việc tích trữ nước không được nhiều.

6. Về vận hành Bể xe Trung tâm huyện: Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai - Chi nhánh Kon Tum khẩn trương triển khai hoàn thiện các hạng mục để đưa Bể xe Trung tâm huyện vào khai thác sử dụng; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai - Chi nhánh Kon Tum khắc phục, hoàn thiện một số hạng mục, cũng như hồ sơ, thủ tục để công bố đưa Bể xe Trung tâm huyện Sa Thầy vào khai thác, sử dụng.

7. Về hoạt động của chợ phiên: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các Văn bản: Số 324/UBND-TH ngày 27 tháng 2 năm 2023, số 656/UBND-TH ngày 30 tháng 3 năm 2023 và số 1030/UBND-TH ngày 15 tháng 5 năm 2023; theo đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và nhân dân trên địa bàn, nhất là địa bàn Thị trấn Sa Thầy, tích cực tham gia mua bán, trao đổi hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản vật địa phương cho nhân dân Huyện nhà.

8. Việc chi trả tiền bồi thường thu hồi đất Dự án Đầu tư có sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp xã Mô Rai giai đoạn 2: Chưa được triển khai còn chậm. Đến nay Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng 145 lô đất thuộc các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (đợt 1) và dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận với tổng số tiền trúng đấu giá là 47.264.859.100 đồng. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu các trình tự, thủ tục theo quy định để sớm triển khai đấu giá đối với các lô đất còn lại.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Thực hiện Nghị quyết số 29, Ủy ban nhân dân huyện đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu tại nghị quyết đã chỉ ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các nội dung chất vấn. Qua thẩm tra, các Ban Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 của Ủy ban nhân dân huyện và nhận thấy Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc 08 nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đề ra và đạt được một số nội dung kết quả đáng ghi nhận.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Qua theo dõi, giám sát các Ban Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy một số nội dung đã được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, triển khai, thực hiện nhưng có nội dung việc thực hiện còn chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật và tiến độ được giao; công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi, hiện nay lòng đập bị bồi lấp đất cát, các công trình xuống cấp, hư hỏng, kênh tưới bị thu hẹp, bồi lắng sạt lở cần kinh phí sửa chữa lớn; việc triển khai xây dựng đưa vào vận hành Bến xe Trung tâm huyện chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; về hoạt động của chợ phiên Sa Thầy mặc dù chợ được duy trì hoạt động thường xuyên vào sáng chủ nhật hằng tuần nhưng chưa hiệu quả, chất lượng chưa cao; về chi trả tiền bồi thường thu hồi đất Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô rai còn chậm. Tại báo cáo và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện chưa thể hiện rõ lộ trình, thời gian và giải pháp thực hiện các nội dung mà đại biểu chất vấn.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Ban pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo sớm rà soát khắc phục các hạn chế, khuyết điểm về thực hiện việc chi trả tiền bồi thường thu hồi đất Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô rai; về công tác quản lý bảo vệ môi trường; công tác quản lý vận hành các công trình thủy lợi; việc triển khai xây dựng, đưa vào vận hành Bến xe trung tâm Sa Thầy, về hoạt động chợ phiên... khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục cũng như hồ sơ, thủ tục hành chính để đưa vào sử dụng.

2. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành sớm hoàn thiện một số hồ sơ, một số hạng mục việc triển khai xây dựng, đưa vào vận hành Bến xe trung tâm Sa Thầy, theo đúng quy định.

3. Đối với hoạt động chợ phiên: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có biện pháp đột phá, sáng tạo nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của chợ phiên từ đó góp phần vào mua bán trao đổi hàng hoá tiêu thụ sản vật địa phương từ đó nâng cao chất lượng đời sống nhân dân Huyện nhà.

4. Đề nghị ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung chưa hoàn thành, trong đó cần xác định rõ đối tượng thực hiện, lộ trình, thời gian cụ thể và giải pháp thực hiện các nội dung mà các đại biểu chất vấn. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để tiếp tục theo dõi, giám sát.



Ban pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, Kỳ họp thứ 7
xem xét./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Lưu Ban pháp chế (29b). *Handwritten mark*



**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Anh Nghĩa

